

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

### ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชน พร้อมเตรียมแผนรับมือปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ ให้กำกับให้ผู้ให้ความช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนด้วย

๒. ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้แก่ประชาชนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา และให้นำเสนอแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วเพื่อพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องในภาพรวมให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไปได้ทันช่วงเวลาปีใหม่อีกครั้ง

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตตา) ๑๙๕๓ (ทัศนศุภางค์) ๑๕๓๓ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th (กัญญาณ์ฐ์/บุษกร)

**หมายเหตุ**    อัยการสูงสุด        : จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
                 รอง-นรม., รัฐ-นร        : จิงเรียนยืนยันมา  
                 กระทรวง            : จิงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
                 องค์กรอิสระ, คสช.     : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
                 กรม                     : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป